
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

เจรจาใหม่ ขายยางจีน “แลกรถไฟ” 

 บ๊ิก กยท.เตรียมเจรจา 2 สญัญาซ้ือขายยางจีนรอบใหม่ “ชิโนเคม-ไห่หนาน” 6 แสนตนั สบจงัหวะต่างตอบแทน
รถไฟไทย-จีน ช่วยดนัราคาในประเทศ ขณะผูค้า้-เกษตรกรยกน้ิว “บีย”ู บริษทัลูก กยท. แจง้เกิด ชอ้นซ้ือยางราคาช้ีน า
ตลาด ขณะลดส่งออกยาง 3 ชาติ ยงัเควง้ 
อินโดฯ-มาเลย ์ผวาไทยเบ้ียว 
 วนัท่ี 21 มิ.ย.60–นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ส่ือในเครือสปริง กรุ๊ป ฉบบัวนัท่ี22-24มิ.ย.รายงานวา่ ดร.ธีธชั สุขสะอาด 
ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกบั “ฐานเศรษฐกิจ” วา่ ในเร็วๆน้ี ทาง กยท.จะมีการเจรจาซ้ือขายใหม่กบั 
2 คู่สญัญาเดิมจากจีน คือ บริษทั ชิโนเคม อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั หรือเครือชิโนเคม หลงัจากท่ี กยท.ไดส่้ง
มอบลอ็ตแรกไปเม่ือเดือนเมษายน 2559 จ านวน 1.66 หม่ืนตนั จากท่ีตอ้งส่งมอบยางทั้งหมด 12 งวด รวม 2 แสนตนั (การ
ซ้ือขายผลิตภณัฑย์างระหวา่ง กยท. กบัเครือชิโนเคมเป็นบนัทึกความเขา้ใจ (MOU)ระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนวา่
ดว้ยความร่วมมือการคา้สินคา้เกษตรลงนามเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 วตัถุประสงคเ์พ่ือความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง 2 
รัฐบาลและเป็นการเร่ิมตน้โครงการความร่วมมือสร้างทางรถไฟไทย-จีน ในปี 2558) เช่นเดียวกบั บริษทั ไห่หนาน รับเบอร์ 
กรุ๊ป (สิงคโปร์) ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (สญัญาเดิม ซ้ือขายยางเก่าในสตอ๊ก 2 แสนตนั พว่งยางใหม่ 2 แสนตนั สาเหตุท่ี
ยกเลิกเน่ืองจากบริษทัรับมอบไม่ทนัตามก าหนดสญัญา)  

 

ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

  “จะมีการเจรจารอบใหม่ โดยมองวา่ยิง่เพ่ิมคู่คา้ จะท าใหเ้กิดการแข่งขนัแยง่ซ้ือ และจะช่วยดนัราคายางใน
ประเทศ อยา่งไรก็ดีทิศทางราคายางในคร่ึงปีหลงัคาดวา่จะดีข้ึนเน่ือง 
จากรัฐบาลไดพ้ยายามช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี รวมถึงมีความร่วมมือของผูผ้ลิตยาง 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) ใน
นามบริษทั ร่วมทุนยางพารา จ ากดั ท่ีไดไ้ปประชุมวนัท่ี 17-18 มิถุนายน ท่ีผา่นมา ณ เมืองมนัดุ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงไดมี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลยทุธ์การด าเนินงานดา้นการตลาด บรรยากาศเป็นไปดว้ยดี และในวนัท่ี 7-8 กรกฎาคม 
2560 จะเดินทางไปมาเลเซีย เพ่ือหารือและหามาตรการช่วยเหลือคาดวา่จะเป็นรูปธรรมชดัเจนมากข้ึน” 



 

สอดคลอ้งกบันายณกรณ์ ตรรกวริพทั รองผูว้า่การ กยท.ดา้นอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าววา่ การเจรจาซ้ือยาง
ใหม่กบัชิโนเคม ไปผกูกบัโครงการรถไฟไทย-จีน ท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมี้มติใช ้ม.44 ในการเดินหนา้โครงการไปเม่ือ
เร็วๆ น้ี เช่ือวา่จะส่งผลดี อาจจะตอ้งกลบัมาส่งมอบยางกนัใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
 นายชยัพจน์ เรืองวรุณวฒันา นายกสมาคมน ้ ายางขน้ไทย เผย วา่ เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายนท่ีผา่นทางบีย ูหน่วยธุรกิจ
ในเครือกยท. ไดเ้ขา้ไปซ้ือยางพาราในราคาช้ีน าตลาด 3 บาท/กก. ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่านบท
สมัภาษณ์ประกอบหนา้ 9) หลงัมองวา่ราคายางมีแนวโนม้ท่ีจะตกต ่าลง ซ่ึงการด าเนินการคร้ังน้ีเป็นผลดี ไม่เช่นนั้นราคายาง
จะตกต ่าลงมาก ท่ีผา่นมามองวา่ผา่นจุดต ่าสุดมาแลว้ 

 

นายอุทยั สอนหลกัทรัพย ์ประธานสภาเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) 

 สอดคลอ้งกบันายอุทยั สอนหลกัทรัพย ์ประธานสภาเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 
(สยยท.) ท่ีกล่าวชมวา่ การด าเนินการของ กยท.เดินมาถูกทางแลว้ท่ีเขา้มาแทรกแซงการซ้ือยางในตลาดกลาง ส่งผลท าให้
ราคายางไม่ตกต ่าไปมากกวา่น้ี แมว้า่ซ้ือมาแลว้จะขายขาดทุนบา้ง ชาวสวนยางทั้งประเทศยอมรับได ้ส่วนขอ้เรียกร้องท่ีให้
ทางกระทรวงเกษตรฯ ไปด าเนินการขบัเคล่ือน 12 มาตรการโดยจะใหเ้วลาท างาน 30 วนัเพื่อใหเ้ห็นผล (ดูกราฟิกประกอบ) 
เน่ืองจากเห็นวา่ 4 มาตรการแกปั้ญหาราคายางท่ีครม.อนุมติัไปเม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้แกปั้ญหาไม่ไดม้าก แหล่งข่าวจากวงการคา้ 
เผยผลการเจรจาเพ่ือลดปริมาณการส่งออกยางพาราของ 3 ชาติ(ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) เม่ือวนัท่ี 17-18 มิถุนายน 2560 ท่ี
อินโดนีเซีย มีผูแ้ทน กยท.ไปเขา้ร่วมประชุมยงัไม่สรุปมาตรการท่ีชดัเจน เน่ืองจากฝ่ายผูแ้ทนอินโดนีเซีย ยงัเกรงวา่ไทยจะ
ผิดสญัญาอีก เพราะในปีท่ีผา่นมาความตกลงลดส่งออกยาง 6.15 แสนตนั (1 มี.ค.-31 ส.ค.59) ไทยท าไม่ไดต้ามสญัญา 
ดงันั้นตอ้งรอลุน้วา่เจรจารอบ 2 ท่ีจะเกิดข้ึนท่ีประเทศมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมจะส าเร็จหรือไม่ 

 

 

 

 

 







 

 

 





 

 

 


